



Cục Thuế Hà Nội đồng hành cùng Bắc Giang chống dịch Covid-19

Ngày 9/6/2021, chuyến xe chuyên chở các trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 350 triệu đồng của cán bộ công chức Cục Thuế Hà Nội đã đến với bà con huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang thông qua đơn vị tiếp nhận là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế.

► **Lan Trung**

Trong những ngày qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Số lượng các ca nhiễm và các ca nghi nhiễm phải cách ly tập trung tương đối lớn. Nhân dân và các cấp chính quyền tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đang phải “căng mình” chống dịch. Tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, rất cần sự chung sức, sẻ chia của đồng bào cả nước để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia một phần những khó khăn của nhân dân 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Ban chấp hành Công đoàn Cục Thuế Hà Nội đã báo cáo xin ý kiến và được lãnh đạo Cục Thuế đồng ý tổ chức quyền góp ủng hộ, hỗ trợ nhân dân tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh vượt qua đại dịch.

Sau thời gian phát động, số tiền quyên góp ủng hộ nhân dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh đã được Công đoàn Cục Thuế kết nối với nhà cung cấp để mua các trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch.

Do điều kiện quy định chặt chẽ về công tác phòng chống dịch, Công đoàn Cục Thuế Hà Nội không thể trực tiếp trao gửi tình cảm của cán bộ công chức ngành thuế Thủ đô tới các lực lượng phòng, chống dịch, các đơn vị cách ly và các trường hợp bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ nhiệt tình của Cục Thuế Bắc Giang, sáng ngày 9/6/2021, chuyến xe đầu tiên chuyên chở các trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu đã đến với bà con huyện Yên Thế của tỉnh.

Trước tình cảm của cán bộ công chức Cục Thuế Hà Nội, ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Thuế Bắc Giang (đơn vị thay mặt Cục Thuế Hà Nội chuyển quà tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thế) bày tỏ: “Thay mặt các lực lượng phòng, chống dịch và bà con nhân dân huyện Yên Thế nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung, trân trọng cảm ơn lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn, các đoàn viên công đoàn Cục Thuế Hà Nội đã dành tình cảm và sự chia sẻ với địa phương”.

Trong những ngày tới đây, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục kết nối với các nhà cung cấp gửi các trang thiết bị vật tư y tế, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tỉnh Bắc Ninh, địa phương cũng đang phải gồng mình đối mặt với đại dịch Covid-19 để tiếp thêm động lực giúp chính quyền và nhân dân nơi đây vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống ■



Xe chở hàng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Giang

Ảnh: THN